

THƯ MỤC

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU TÀI CHÍNH KẾ TOÁN SỐ 5 NĂM 2019

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu Thư mục Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 5 năm 2019.

1. Đánh giá năng lực cạnh tranh của Việt Nam qua các chỉ số/ Lê Thị Hồng Thúy//
Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 5/2019 .- Tr. 5 – 9

Tóm tắt: Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, năng lực cạnh tranh của một quốc gia được đánh giá thông qua nhiều khía cạnh khác nhau. Trong đó, yếu tố thể chế và việc nâng cao năng lực quốc gia thông qua những cải cách thể chế đang là một trong những mối quan tâm của hầu hết các nước. Việt Nam vẫn được đánh giá là một nước có mức độ cạnh tranh kém so với các nước trong khu vực, dù đã có nhiều cải thiện trong những năm gần đây. Điều này được thể hiện rõ qua các bảng xếp hạng về môi trường kinh doanh, các chỉ số cạnh tranh cũng như yếu tố tự do kinh tế.

Từ khóa: Năng lực cạnh tranh; Môi trường kinh doanh; Tự do kinh tế

2. Những nhân tố ảnh hưởng đến phát triển bền vững thị trường tài chính và một số bài học rút ra nhằm phát triển bền vững thị trường tài chính/ Nguyễn Thị Việt Nga//
Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 5/2019 .- Tr. 10 – 14

Tóm tắt: Trong bối cảnh tăng cường tự do hóa, toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, việc phát triển bền vững thị trường tài chính (TTTC) là yêu cầu khách quan phù hợp với sự gia tăng vai trò ngày càng quan trọng của các dịch vụ tài chính – ngân hàng trong xu hướng phát triển mạnh các dịch vụ thương mại, đầu tư trong nước và quốc tế; cho phép đa dạng hóa nguồn vốn và các kênh, công cụ huy động vốn mới, đáp ứng nhu cầu cao về vốn và phương thức đầu tư, tạo động lực mới liên ngành để đẩy nhanh và nâng cao hiệu quả chuyển dịch cơ cấu kinh tế cả nước theo hướng hiện đại hóa. Bài viết sẽ phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của thị trường tài chính và qua đó, tác giả rút ra một số bài học chung nhằm phát triển bền vững TTTC.

Từ khóa: Thị trường tài chính; Tài chính – ngân hàng; Công cụ tài chính

3. Phát triển tín dụng tiêu dùng bền vững và một số đề xuất/ Nguyễn Thị Minh// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 5/2019 .- Tr. 15 – 17

Tóm tắt: Sự phát triển của tín dụng tiêu dùng trong giai đoạn hiện nay là điều tất yếu nhằm thực hiện các lợi ích cho nền kinh tế - xã hội, giúp các chủ thể trong nền kinh tế - xã hội gia tăng lợi ích một cách hiệu quả. Tuy nhiên để phát triển tín dụng tiêu dùng một

cách bền vững, phát huy đầy đủ các mặt tích cực và hạn chế hiệu quả các yếu tố tiêu cực trong thực tế của hoạt động tín dụng cần phải đặt ra và giải quyết kịp thời các yêu cầu cấp thiết nhằm phát triển bền vững cho tín dụng tiêu dùng.

Từ khóa: Phát triển tín dụng; Tín dụng tiêu dùng

4. Hợp tác quốc tế về thuế của Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế mới/ Bùi Việt Hùng// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 5/2019 .- Tr. 18 – 21

Tóm tắt: Hợp tác quốc tế về thuế giúp các quốc gia tạo ra điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư ra nước ngoài và thu hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy trao đổi thương mại quốc tế và phòng tránh thuế và trốn lậu thuế. Trong điều kiện hội nhập quốc tế mới thì hoạt động hợp tác quốc tế cũng cần thay đổi cho phù hợp. Bài viết này đánh giá khái quát kết quả hoạt động hợp tác quốc tế về thuế của Việt Nam, phân tích những vấn đề đặt ra cho hoạt động hợp tác quốc tế về thuế trong điều kiện hội nhập quốc tế mới và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế về thuế của Việt Nam.

Từ khóa: Hội nhập; Hợp tác quốc tế về thuế; Thuế

5. Bàn về việc áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) đối với doanh nghiệp Việt Nam/ Ngô Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Mai Hương// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 5/2019 .- Tr. 22 – 25

Tóm tắt: Cùng với xu hướng toàn cầu về hợp tác phát triển kinh tế, phạm vi hoạt động của các nhà đầu tư trải rộng khắp trên thế giới, kế toán không còn là vấn đề nội tại của mỗi quốc gia. Kế toán cần phải trở thành ngôn ngữ toàn cầu cho thị trường vốn. Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) hiện nay đang có nhiều điểm nổi trội như mang lại tính minh bạch cao, gia tăng niềm tin cho nhà đầu tư trên toàn cầu về những thông tin trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp. Ở Việt Nam, các DN hầu hết chưa nghiên cứu áp dụng IFRS, nên chẳng cần phải có những nghiên cứu, chuẩn bị cho lộ trình áp dụng IFRS tại các DN. Bài viết tập trung vào nội dung những lợi ích, khó khăn khi áp dụng IFRS, những vấn đề cần chuẩn bị khi áp dụng tại DN Việt Nam.

Từ khóa: Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế; Định hướng áp dụng; Doanh nghiệp Việt Nam

6. Phân tích quyết định về lựa chọn chăn nuôi lợn an toàn của các hộ: Nghiên cứu ở huyện Thanh Miện, Hải Dương/ Trần Văn Quân, Tô Thế Nguyên// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 5/2019 .- Tr. 26 – 31

Tóm tắt: Chăn nuôi hữu cơ là xu thế tất yếu trong bối cảnh hiện nay. Nghiên cứu này dùng hàm Probit để (i) phân tích những ứng xử của hộ chăn nuôi đối với lựa chọn sản xuất và tiêu thụ lợn thịt an toàn và (ii) phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn của hộ đối với chăn nuôi lợn thịt an toàn ở huyện Thanh Miện, Hải Dương.

Từ khóa: Chăn nuôi an toàn; Lợn thịt; Hàm Probit

7. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người nộp thuế đối với chất lượng dịch vụ hành chính công tại Văn phòng Cục Thuế Hà Nội/ Lê Đình Hải// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 5/2019 .- Tr. 32 – 35

Tóm tắt: Để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người nộp thuế đối với chất lượng dịch vụ hành chính công tại Văn phòng Cục Thuế Hà Nội; nghiên cứu đã khảo sát 300 người nộp thuế bao gồm cả doanh nghiệp và các hộ cá thể đang sử dụng dịch vụ tại Văn phòng Cục Thuế Hà Nội.

Từ khóa: Sự hài lòng; Chất lượng dịch vụ; Dịch vụ hành chính công; Cục Thuế Hà Nội

8. Một số giải pháp đẩy lùi tín dụng đen/ Trần Thị Lương// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 5/2019 .- Tr. 36 – 38

Tóm tắt: Vấn nạn tín dụng đen luôn là chủ đề “nóng” thu hút sự quan tâm của dư luận trong thời gian qua và là vấn đề đặt ra cho các cơ quan quản lý. Bài viết sẽ phân tích thực trạng và một số nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của tín dụng đen trong thời gian qua, qua đó đưa ra một số giải pháp cơ bản nhằm từng bước đẩy lùi tín dụng đen.

Từ khóa: Tín dụng; Tín dụng đen

9. Một số quan điểm, nguyên tắc hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính giáo dục đại học công lập/ Lê Thế Tuyên// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 5/2019 .- Tr. 39 – 42

Tóm tắt: Trong bối cảnh xã hội, yêu cầu tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập đang được đặt ra ngày một cấp thiết. Bài viết nhằm đưa ra một số nguyên tắc hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính giáo dục đại học công lập giai đoạn hiện nay.

Từ khóa: Tự chủ; Đại học công lập

10. Bàn về hệ thống chỉ tiêu phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp/ Nguyễn Trọng Kiên// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 5/2019 .- Tr. 43 – 46

Tóm tắt: Hiệu quả sản xuất kinh doanh và phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh là vấn đề quan trọng, được nhiều doanh nghiệp quan tâm hàng đầu, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Bức tranh toàn cảnh sau quá trình phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh chính là điều mà mỗi doanh nghiệp mong muốn được nhìn thấy. Tức là, nội dung phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh không phải là từng chỉ tiêu riêng lẻ mà ở đó là sự kết hợp tổng hòa của một nhóm chỉ tiêu phân tích. Bài viết sau sẽ nghiên cứu về hệ thống chỉ tiêu phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp nhằm giúp

các nhà quản lý có thể lựa chọn phương án kinh doanh, xác định đúng mục tiêu và chiến lược kinh doanh để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Từ khóa: Chỉ tiêu phân tích; Hiệu quả kinh doanh; Phân tích hiệu quả kinh doanh

11. Nhận biết rủi ro tín dụng – Khâu quan trọng nhất trong quản trị tín dụng của ngân hàng thương mại/ Nguyễn Văn Lợi// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 5/2019 .- Tr. 47 – 50

Tóm tắt: Quản trị tín dụng là quá trình xây dựng và thực thi các chiến lược, chính sách quản trị và kinh doanh tín dụng của ngân hàng thương mại nhằm tối đa hóa lợi nhuận trong phạm vi mức rủi ro có thể chấp nhận. Khâu đầu tiên trong quản trị tín dụng đó là nhận biết rủi ro tín dụng, trên cơ sở nhận biết rủi ro các nhà quản trị sẽ tiếp tục thực hiện các khâu tiếp theo, đây là một trong các nội dung quan trọng nhất trong công tác quản trị tín dụng.

Từ khóa: Rủi ro tín dụng; Quản trị tín dụng; Nhận biết rủi ro tín dụng

12. Tăng trưởng tín dụng xanh của hệ thống ngân hàng nhằm phát triển bền vững nền kinh tế/ Trần Cảnh Toàn// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 5/2019 .- Tr. 51 – 53

Tóm tắt: Hệ thống ngân hàng với chức năng là kênh dẫn vốn quan trọng nhất cho nền kinh tế. Với đặc điểm hoạt động riêng, ngành ngân hàng giữ một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế mở. Mở rộng tín dụng xanh là yêu cầu và là xu hướng của các quốc gia nhằm hướng đến mục tiêu phát triển bền vững nền kinh tế. Bài viết tập trung phân tích thực trạng tăng trưởng tín dụng xanh ở Việt Nam và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện.

Từ khóa: Tín dụng xanh; Phát triển bền vững; Tăng trưởng tín dụng

13. Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp siêu nhỏ/ Trần Hải Long, Bùi Thị Hằng// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 5/2019 .- Tr. 54 – 58

Tóm tắt: Thực hiện mục tiêu đổi mới về kế toán nói chung, về kế toán trong các doanh nghiệp siêu nhỏ nói riêng vừa qua, Thông tư 132/2018/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành đã quy định và hướng dẫn cụ thể về chế độ kế toán cho các doanh nghiệp siêu nhỏ. Việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển của khu vực tư nhân. Theo đó, việc xác định nghĩa vụ thuế của những doanh nghiệp này với ngân sách nhà nước sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế. Với quy định mới này, các doanh nghiệp siêu nhỏ như hiện nay tổ chức công tác kế toán như thế nào cho phù hợp và đạt hiệu quả cao. Do vậy, cần nghiên cứu tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp siêu nhỏ.

Từ khóa: Tổ chức công tác kế toán; Doanh nghiệp siêu nhỏ

14. Xử lý nợ xấu – Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam/ Phạm Thái Hà// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 5/2019 .- Tr. 59 – 63

Tóm tắt: Việt Nam đã có những bước phát triển kinh tế khá ấn tượng kể từ khi thực hiện chính sách đổi mới kinh tế và thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, một trong những vấn đề cấp thiết hiện nay đó là sự gia tăng nhanh chóng của tỷ lệ nợ xấu trong toàn hệ thống ngân hàng, trong khi công tác xử lý nợ xấu còn chưa thực sự hiệu quả, thể hiện sự yếu kém trong cơ chế quản lý. Nghiên cứu kinh nghiệm xử lý nợ xấu của các nước trong khu vực để tìm ra bài học có giá trị tham khảo cho Việt Nam là cần thiết.

Từ khóa: Xử lý nợ xấu; Kinh nghiệm xử lý nợ xấu

15. Tiêu chí đánh giá tài chính toàn diện: Thực tiễn thế giới và vận dụng ở Việt Nam/ Nguyễn Thị Kim Oanh, Đỗ Khắc Hường, Trần Thị Thủy Anh// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 5/2019 .- Tr. 64 – 67

Tóm tắt: Nghiên cứu trình bày cơ sở lý luận cho việc xây dựng các tiêu chí đánh giá tài chính toàn diện (TCTD). Cụ thể, TCTD được hiểu như một quá trình, cần được đánh giá ở 3 khía cạnh khác nhau, gồm có sự sẵn có của dịch vụ tài chính (DVTC), sự tiếp cận DVTC và sử dụng DVTC. Ba khía cạnh này được vận dụng để đánh giá cho 4 loại DVTC, bao gồm giao dịch điện tử, vay trần, tiết kiệm và đầu tư dài hạn, bảo hiểm. Dữ liệu của các tiêu chí được thu thập từ phía cung DVTC hoặc từ phía cầu DVTC hoặc có thể kết hợp thu thập dữ liệu cung-cầu. Vận dụng cơ sở lý thuyết trong xây dựng tiêu chí đánh giá TCTD ở Việt Nam đảm bảo tính khoa học, nhất quán và cập nhật là cần thiết, để từ đó xây dựng các chính sách phát triển TCTD phù hợp với thực tiễn tại Việt Nam.

Từ khóa: Tài chính toàn diện; Tiêu chí đánh giá

16. Kinh nghiệm quản lý nguồn nhân lực ở một số quốc gia và một số khuyến nghị cho Việt Nam/ Đinh Quang Dương// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 5/2019 .- Tr. 68 – 71

Tóm tắt: Trong xã hội hiện đại, nguồn nhân lực (NNL) là nguồn lực quan trọng nhất đối với sự phát triển của bất kỳ từ tổ chức cho đến quốc gia, dân tộc nào, bởi phải có những con người đủ khả năng trình độ mới khai thác tốt các nguồn lực khác. Đối với bất kỳ doanh nghiệp (DN) nào cũng vậy, DN có thể đầu tư máy móc thiết bị hiện đại, nhưng máy móc không thể thay thế được toàn bộ công việc trong DN. Máy móc thiết bị chỉ là công cụ hoạt động dưới sự điều khiển và quản trị của NNL. Vì vậy cần nâng cao chất lượng NNL để NNL sử dụng, quản trị được máy móc thiết bị tốt hơn và đặc biệt quản trị được chính NNL tốt hơn. Theo đó, vị trí và vai trò của NNL và nâng cao chất lượng NNL

là không thể thiếu, mà còn mang tính chất quyết định sự thành bại của DN. Chính vì thế, nhiều nước trên thế giới đã có những chính sách phát triển NNL trong nước và thu hút NNL chất lượng cao từ các nước khác. Bài viết nêu kinh nghiệm về nâng cao chất lượng NNL của một số quốc gia trên thế giới, để từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong quá trình phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế.

Từ khóa: Nguồn nhân lực; Chất lượng nguồn nhân lực; Hội nhập kinh tế quốc tế

17. Ngành quản trị nhân sự - Cơ hội việc làm trong tương lai/ Võ Thị Vân Khánh//
Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 5/2019 .- Tr. 72 – 75

Tóm tắt: Khi đất nước bước vào thời kỳ hội nhập kinh tế, thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 thì sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào việc khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực: vốn, cơ sở vật chất, tiên bộ khoa học kỹ thuật, người lao động, các yếu tố này có mối quan hệ mật thiết với nhau và tác động với nhau. Trong đó, nguồn tiềm năng của con người là quyết định nhất. Vì vậy, nghề nhân sự được xem là một nghề “hot” hiện nay khi việc đào tạo bài bản nghề này còn khá ít và hầu như chưa có trường đại học đào tạo nghề nhân sự “đúng nghĩa” mà chủ yếu là nằm trong ngành quản trị kinh doanh.

Từ khóa: Nhân sự; Việc làm; Quản trị nguồn lực

Trung tâm Thông tin Thư viện